


Bí ngô thủy tinh lọ thủy tinh Giá đỡ nến thủy tinh cho Halloween

Tại sao nên chọn Đồ thủy tinh Sunny 

- Cống hiến tối đa cho thiết kế, không bao giờ nén về chất lượng
- Sunny Glassware bảo vệ nghiêm ngặt các thiết kế của khách hàng ", tất cả các mặt hàng mới được thiết kế từ chúng tôi" không bị sao chép trong ba năm.
- Chất lượng sản phẩm là trọng tâm chính tại Sunny Glassware. Sunny Glassware đã từng phá hủy 80.000 chiếc bình thủy tinh mà hầu như không nhìn thấy khuyết điểm.



Mô tả lọ nến

Mục không	SGHY22070401
Vật chất	lọ nến thủy tinh
thủ công	lọ thủy tinh ép nến
Thời gian mẫu	7 ~ 10 ngày
Đóng gói	Bao bì thông thường, 4 miếng trong hộp bên trong, hộp 48 miếng
Năng lực sản phẩm	500.000 ~ 1.000.000 miếng mỗi tháng 1. 5 ngày nếu có hình dạng và kích thước kính 2. 15 ngày, nếu bạn cần kính hình dạng và kích thước mới

Thời gian giao hàng	Trong vòng 35 ngày sau khi lấy mẫu và đơn đặt hàng được xác nhận
Điều khoản thanh toán	Đặt cọc trước 30% bằng T / T và số dư so với bản sao của B / L
Vận chuyển	Bằng đường biển, bằng đường hàng không, thông qua chuyển phát nhanh và đại lý vận chuyển được chấp nhận
Tính năng sản phẩm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trang trí nhà lộ nền thủy tinh từ chất lượng cao 2. Thích hợp để sử dụng tại khách sạn, nhà riêng, v.v. 3. Đáp ứng Thử nghiệm ASTM
Cho sự lựa chọn của bạn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhiều thiết kế và kích thước khác nhau để lựa chọn 2. Bất kỳ màu nào được sơn, làm mát, mạ, mô hình laser Máy cắt gia công 3. Gói đặc biệt như màng co, hộp quà màu, hộp quà trắng, v.v. 4. Chúng tôi có một hội thảo chuyên nghiệp và nhà kho để đảm bảo thời gian giao hàng









Phòng mẫu và Triển lãm Thương mại

[Thủy tinh Sunny](#) giới thiệu hơn 5.000 mặt hàng tại phòng mẫu Thâm Quyến để nhiều người lựa chọn. Nó đã giành được một đánh giá tuyệt vời của khách hàng. Chào mừng đến với văn phòng Thâm Quyến! Hình ảnh như sau chỉ là một phần của thiết kế thuộc sở hữu của chúng tôi [người giữ nển](#). Chào mừng bạn đến văn phòng Thâm Quyến để tìm những món đồ yêu thích của bạn, nó sẽ mang lại cho bạn một bất ngờ lớn vì thật khó để tìm được một nhà cung cấp khác như thế này ở Trung Quốc.

Chúng tôi cũng có thể làm các màu sắc khác nhau và kích thước khác cho hình dạng này, chào mừng bạn đến liên hệ với tôi tại:

sales32@sunnyglassware.com Chally Xu